

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

เวลา ๐๙.๐๐ น.

.....

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายช่อน เสาวรส	ประธานสภา อบต.	ช่อน เสาวรส	
๒	นายวรพล อินทรกำแหง	รองประธานสภา	วรพล อินทรกำแหง	
๓	นายสมชาย เขียวรัมย์	เลขานุการสภา ฯ	สมชาย เขียวรัมย์	
๔	นางสุภาวดี โตสวัสดิ์	ส.อบต.ม.๑	สุภาวดี โตสวัสดิ์	
๕	นายชูลี หอมประไพ	ส.อบต.ม.๒	ชูลี หอมประไพ	
๖	นายสำรอง อ่อนน้อม	ส.อบต.ม.๓	สำรอง อ่อนน้อม	
๗	นางสายรุ้ง พัฒนพิบูล	ส.อบต.ม.๔	สายรุ้ง พัฒนพิบูล	
๘	นายสุชีพ เมาะแก่	ส.อบต.ม.๗	สุชีพ เมาะแก่	
๙	นายทองมี บัวละคร	ส.อบต.ม.๘	ทองมี บัวละคร	
๑๐	นายสุบิน วัฒนาวงค์	ส.อบต.ม.๙	สุบิน วัฒนาวงค์	
๑๑	นายดอน สนทะนา	ส.อบต.ม.๑๐	ดอน สนทะนา	
๑๒	นางแพรว เจือจันทร์	ส.อบต.ม.๑๑	นางแพรว เจือจันทร์	
๑๓	นายพรชัย ระพันธ์	ส.อบต.ม.๑๒	พรชัย ระพันธ์	
๑๔	นายสมหมาย ทรงสุข	ส.อบต.ม.๑๔	สมหมาย ทรงสุข	
๑๕	นายกำปนาท ทองแมน	ส.อบต.ม.๑๕	กำปนาท ทองแมน	
๑๖	นายไพโรเทพ วันบุญ	ส.อบต.ม.๑๖	ไพโรเทพ วันบุญ	
๑๗	นายคำนวน เจือจันทร์	ส.อบต.ม.๑๗	คำนวน เจือจันทร์	

**ผู้ไม่มาประชุม -**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		หมายเหตุ
๑	พันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ	นายก อบต.ตาพระยา	นิวัฒน์ หาญประสพ	
๒	นายสังเวียน องค์กรสุนทร	รองนายกฯ	สังเวียน องค์กรสุนทร	
๓	นายพลศักดิ์ เย็นประสพ	รองนายก	-	
๔	นางรุณี หอมประไพ	เลขานุการนายก	รุณี หอมประไพ	
๕	นางสาวณัฐนันท์ ยายอด	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ณัฐนันท์ ยายอด	
๖	นายพัชรวัตร ยายิรัมย์	นิติกรปฏิบัติการ	พัชรวัตร ยายิรัมย์	
๗	นางสาวนงคิณช เนาววิรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	นงคิณช เนาววิรัตน์	
๘	นางสุนิสา ชมดี	ผช.หมู่ที่ ๒	สุนิสา ชมดี	
๙	นายวรเชษฐ์ สายบุตร	ผช.ปค.หมู่ที่ ๕	วรเชษฐ์ สายบุตร	
๑๐	นายบรรพจน์ เย็นอนงค์	ผญ.หมู่ที่ ๑๖	บรรพจน์ เย็นอนงค์	

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันแล้ว นายสมชาย เยียรัมย์ เลขานุการสภา อบต.ตาพระยา ได้เรียกเข้าห้องประชุม โดยมี นายชอน เสาวรส เป็นประธานในที่ประชุม

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภา เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาพระยา ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมนายชอน เสาวรส ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาสำหรับวันนี้ เป็นวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ผมก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งระเบียบวาระการประชุม เลขฯได้แจกให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ขอให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบการประชุมสภาอย่างเคร่งครัด และให้สมาชิกรักและสามัคคีกัน เรียนเชิญท่านนายกครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระสอง และวาระสาม)

ประธานสภา การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นั้นผู้ตติเข้าระเบียบวาระการประชุมในวันนี้มีมติของคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับคัดเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้แถลงผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตาพระยาได้รับทราบต่อไป

นายคำนวน เจือจันทร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคำนวน เจือจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการแปรญัตติให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมี คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกจำนวน ๓ ท่าน คือ ๑. นายคำนวน เจือจันทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ ๒. นายชูลี หอมประไพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เป็นรองประธาน ๓. นางสุภาวดี โตสวัสดิ์ สมาชิก หมู่ที่ ๑ เป็นเลขานุการ และ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมและพิจารณาแล้วไม่มีการขอแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติม แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้เห็นชอบ จากสภาเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น ไม่มีการขอเสนอคำแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยืนยันคงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตา พระยาเสนอมา ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาและได้แถลงรายละเอียด ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัยประการใดหรือไม่เมื่อไม่มีการ ขอแปรญัตติในวาระที่ ๒ ก็จะไม่มีการขออภิปรายในวาระนี้ก็ขอมติที่ประชุมยืนยัน ให้คงตามร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ โปรดยกมือขึ้น มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์ในวาระที่ ๒ แล้ว ประธานจะขอมติที่ประชุมในการ ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลตาพระยา ในวาระที่ ๓ โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มติเป็นเอกฉันท์เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.

- ประธานสภา เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียกร้อยแล้วก็ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลตาพระยาของเรา เรียนเชิญท่านนายก
- นายก อบต.ตาพระยา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาของเราที่ให้ความเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์ ผมในนามของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนให้จงได้
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ประธานสภา เรื่องเงินอุทกภัยว่างงบประมาณเกี่ยวกับอุทกภัยไม่มีทำเป็นเรื่องจริงหรือไม่ มีหมู่ที่ตกหล่นหายไปมีหมู่ที่ ๔,๗,๑,๑๖,๙,๖,๑๗ และมีบางหมู่ที่ยังไม่ได้ลงมือทำเกิดจากสาเหตุอะไร ขอให้รักษาการปลัดได้ชี้แจงหน่อยครับ
- น.ส.นงคันทน์ เนาวรัตน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ท่านนายก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  
รักษาราชการแทนปลัด ทุกท่านคะ งบประมาณตัวนี้เป็นงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสมของงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีโครงการดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ จุด ยังไม่ได้ทำ งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐ บาท
  ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ จุด งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด งบประมาณ ๓๑๗,๐๐๐ บาท
  ๔. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ จุด งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท
  ๕. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ ๓ บ้านตะโก จำนวน ๑ จุด งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐ บาท
- มีงานที่ช่างได้ส่งมาให้พัสดุดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ จุด น้ำเยอะยังไม่สามารถดำเนินการได้ ของหมู่ที่ ๗ ช่างออกไปสำรวจแล้วยังทำไม่ได้นะค่าน้ำยังเยอะอยู่ ถ้าช่วงเดือนกันยายนยังก่อนนี้ผูกพันไม่ได้โครงการดังกล่าวก็จะตกนะคะ
- นายสุชีพ เมาะแก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ท่านนายก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย ปัญหาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ จุด บางจุดทำได้ครับแต่บางจุดยังทำไม่ได้นะครับ โครงการหมู่ที่ ๗ อาจจะตกเพราะมีหลายจุด เราค่อยมาสำรวจทำกันใหม่เพราะช่างได้ออกไปสำรวจแล้วว่าไม่สามารถทำได้ทั้งหมด
- นายสังเวียน องค์กรสุนทร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ งบประมาณตัวนี้ทำได้ครับ งบประมาณที่ค้างจ่ายอยู่ที่เราจ่ายดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นมีอยู่ ๓ ประเภท คือ โครงการที่ค้างจ่ายงบค้างจ่ายที่ยังไม่ดำเนินการมีอยู่ทั้งหมดประมาณ ๑๐ โครงการ

และงบบุทกภัยยังดำเนินการอยู่ในบางพื้นที่แล้วทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ  
ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณของบ้านห้วย หมู่ที่ ๗  
จำนวน ๗ จุดเป็นสิ่งที่ทำยากมากไปดูแลหลายรอบแล้ว การตั้งงบประมาณของเรา เราตั้ง  
รวมจะแยกจัดซื้อ จัดจ้างไม่ได้จะผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างครับ เรื่องงบบุทกภัย  
งบประมาณของเราที่ตั้งไว้ก็ยังมีอยู่ครับ ส่วนงบบุทกภัยใหม่นี้เราไม่เพียงพอครับ  
ตอนนี้เราได้โครงการงบเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่แน่นอนคือ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางกลางถึงบ้านห้วย  
งบประมาณ ๗,๗๐๐,๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖แน่นอนครับ

นายสำรอง อ่อนน้อม

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ผมนายสำรอง อ่อนน้อม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ บ้านตะโก สอบถามครับ  
การซ่อมรถกระเช้ามันนานมากครับ อย่างไรก็ตามให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามเรื่องการซ่อมรถ  
ด้วยครับ เพราะไฟฟ้าเสียหายหมู่บ้านแล้วครับ เรื่องโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ที่ผ่านการอนุมัติของสภาแล้วไม่ยากให้ท่านเกินไปอยากให้ดำเนินการทันทีครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีประธานจะขอสรุปหัวข้อที่เราได้  
ประชุมไปแล้ว

๑. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ (วารสอง วาระสาม)
๒. งานงบบุทกภัยที่ได้ดำเนินการและวันนี้เราได้ประชุมมาครบวาระการประชุมแล้ว สุดท้าย  
นี้ก็ขออันเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองท่านให้มีความสุข ความเจริญ  
ด้วยเทอญ ขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสมชาย เขียวรัมย์)

ตำแหน่ง สมาชิกหมู่ที่ ๕ /เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสุภาวดี โตสวัสดิ์)  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสำรอง อ่อนน้อม)  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายคำนวณ เจือจันทร์)  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ในการ  
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔

ลงชื่อ  
(นายช่อน เสาวรส)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา